

# อีเอ็มซีเปิดตัวนวัตกรรมหลากหลาย รองรับการปฏิรูปไฮบริดคลาวด์



**อีเอ็มซีเผยโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ 42 รายการ มุ่งเน้นระบบไฮบริดคลาวด์ จัดการข้อมูลอย่างเหนือชั้น**

- อีเอ็มซีเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ 42 รายการ ซึ่งนับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ระหว่างการประชุมอีเอ็มซี เวิลด์ (EMC World) ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดเป็นประวัติการณ์กว่า 13,000 คน
- เทคโนโลยีใหม่ที่เปิดตัวในวันนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำของอีเอ็มซีในสองกลุ่มเทคโนโลยีหลักที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไอที นั่นคือ เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) และบิ๊กดาต้า (Big Data) พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ระบบประมวลผลไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud)
- เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของอีเอ็มซี ทั้งในส่วนของสตอเรจ, แบ็คอัพ, เวอร์ชวลไลเซชัน และการจัดการ
- ผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของอีเอ็มซีครองตำแหน่งผู้นำตลาด โดยช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการปรับใช้สภาพแวดล้อมไอทีที่มีความคล่องตัวมากขึ้น
- ด้วยความคล่องตัวที่เพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าจึงสามารถใช้งบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะต้องวุ่นวายอยู่กับการจัดการระบบไอที นอกจากนี้ฝ่ายไอทีจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจได้อย่างฉับไวอีกด้วย

ทีมงานอีเอ็มซี เวิลด์ ประจำปี 2555 อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (NYSE:EMC) เปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ 42 รายการ ซึ่งนับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และนับเป็นการเปิดตัวความสามารถใหม่ๆ ที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้า และคู่ค้า โดยครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของอีเอ็มซี ทั้งในส่วนของสตอเรจ, แบ็คอัพ, เวอร์ชวลไลเซชัน และการจัดการ อีเอ็มซียกระดับประสิทธิภาพและความคล่องตัวทางด้านไอทีภายในดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งแบบเดิมๆ และแบบเวอร์ชวลไลซ์ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เป็นผู้นำตลาด อีเอ็มซีจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการพัฒนาสู่ระบบประมวลผลไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) โดยรองรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงระบบไอที ธุรกิจ และบุคลากรอย่างเหมาะสม

เพียงแค่หนึ่งปีที่แล้ว อีเอ็มซีได้เปิดตัวระบบสตอเรจ เทคโนโลยี และความสามารถใหม่ๆ มากมาย ซึ่งนับเป็นเครื่อง

ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของอีเอ็มซีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลมาจากสองแนวโน้มที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงไอที นั่นคือ การพัฒนาไปสู่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และการจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) และวันนี้ อีเอ็มซีตอกย้ำความเป็นผู้นำอีกครั้ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างจริงจังในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการจัดเก็บข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด หลากหลายมากที่สุด และคุ้มค่าที่สุด

## จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล EMC® VMAX® ประกอบด้วย VMAX 10K, VMAX 20K และ VMAX 40K นับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สตอเรจแอเรย์ระดับองค์กรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกเหนือจาก EMC VMAX แล้ว ยังมีความสามารถใหม่ๆ ทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และขยายการใช้งาน VMAX ไปสู่โฮสต์และแอปพลิเคชันใหม่ๆ พร้อมทั้งผนวกรวมทรัพยากรสตอเรจที่ถูกค้ำมืออยู่เข้ากับแหล่งทรัพยากรสตอเรจแบบครบวงจร
- อีเอ็มซีกำลังจัดเตรียมเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ EMC® Isilon OneFS® ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ NAS แบบ scale-out ภายใต้โค้ดเนม “Mavericks” ทั้งนี้ ข้อมูลไฟล์ที่ไม่มีโครงสร้างนับเป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงการช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง OneFS จะยกระดับการปกป้องข้อมูล การรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบ และการใช้งานร่วมกัน
- อีเอ็มซีเปิดตัวยูนิฟายด์สตอเรจ VNX® รุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงตลาดสตอเรจระดับกลาง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ VNXe®3150 ซึ่งจำหน่ายผ่านช่องทางจัดจำหน่ายเท่านั้น มีประสิทธิภาพและความจุต่อเรียดมากขึ้น 50% ขณะที่ซอฟต์แวร์ VNX รุ่นใหม่จะลดราคาเริ่มต้นสำหรับ Flash โดยมอบการปกป้องแอปพลิเคชันภายในคลิกเดียว ทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการในสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ช่วลไลซ์ โดยในช่วงที่เกี่ยวข้อง อีเอ็มซีและวีเอ็มแวร์ขยายความร่วมมือในการพัฒนา จำหน่าย และนำเสนอระบบวิเคราะห์สตอเรจสำหรับยูนิฟายด์สตอเรจ VNX
- ระบบและซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ในตระกูล Data Domain® และ Avamar® จะปฏิรูปตลาดแบ็คอัปและกู้คืนข้อมูล พร้อมทำงานอย่างกลมกลืนร่วมกับชุดแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่หลากหลาย รวมไปถึงเวิร์กโหลดและกระบวนการต่างๆ มากมาย ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นสำหรับการแก้ไขปัญหาท้าทายที่ซับซ้อนในเรื่องของการปกป้องข้อมูล
- เวอร์ช่วลสตอเรจ EMC VPLEX™ รุ่นใหม่ พร้อมการปกป้องข้อมูล EMC RecoverPoint™ สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความพร้อมใช้งานและการปกป้องไฮบริดคลาวด์ โดยนับเป็นโซลูชันแรกในอุตสาหกรรมที่ผสมรวมดาต้าเซ็นเตอร์สองแห่งที่ใช้งานอยู่เข้ากับไซต์ที่สามเพื่อการคุ้มครองและกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

- อีเอ็มซีเปิดตัวส่วนปรับปรุงใหม่ๆ ให้แก่แพลตฟอร์ม EMC Atmos® Cloud ซึ่งจะปรับปรุงวิธีการที่ผู้ให้บริการและองค์กรขนาดใหญ่บริหารจัดการข้อมูลบิ๊กดาต้าในสภาพแวดล้อมคลาวด์สตอเรจขนาดใหญ่ที่กระจายทั่วโลก นอกจากนี้ อีเอ็มซียังเปิดตัว Atmos Cloud Accelerators ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการย้ายข้อมูลเข้าและออกจากระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย Atmos
- เครื่องมือการจัดการระดับองค์กรรุ่นใหม่ EMC DataBridge™ ขยายขีดความสามารถให้กับทีมงานฝ่ายปฏิบัติการด้านไอที ด้วยระบบจัดการแบบ “ครบวงจร” ซึ่งจะสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับการนำเสนอไอทีในรูปแบบบริการ (ITaaS) เครื่องมือ DataBridge ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส

## ข้อมูลเกี่ยวกับอีเอ็มซี

อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (NYSE: EMC) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาและจัดหาโซลูชันและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยให้องค์กรทุกขนาดปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากข้อมูลที่มีอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของอีเอ็มซี คลิกไปที่ [www.thailand.emc.com](http://www.thailand.emc.com)